

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มติคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)
การประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๒ ขออนุญาตปรับลดอัตรการนำส่งเงินสนับสนุนเข้ามหาวิทยาลัยของโครงการการให้คำปรึกษาการพัฒนากลยุทธ์การตลาดและพัฒนาการตลาดดิจิทัลวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าอำเภอยางคำ จังหวัดพะเยา สำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าอัดแคปซูล

ผศ.ดร. เจิมขวัญ รัชชุตานติ อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารธุรกิจ นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่า ตามที่คณะวิทยาการจัดการ ได้รับงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติแห่งชาติ (สวทช.) จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินโครงการการให้คำปรึกษาการพัฒนากลยุทธ์การตลาดและพัฒนาการตลาดดิจิทัลวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่า อำเภอยางคำ จังหวัดพะเยา สำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าอัดแคปซูล จึงขอนำส่งเงินจากผลประโยชน์เข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ภายใต้ โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยต่ำกว่าเกณฑ์ โดยขอส่งเงินสนับสนุนจำนวนร้อยละ ๕ ของวงเงินในหมวดค่าบำรุงสถาบัน (ค่าบำรุงสถาบัน จำนวน ๒๔,๐๐๐ บาท) เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท ซึ่งไม่เป็นไปตามประกาศของของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงขอเสนอเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

อ.ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวเหตุผลการขอปรับลดอัตรการนำส่งเงินสนับสนุนเข้ามหาวิทยาลัย โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติแห่งชาติ (สวทช.) มีเงื่อนไข มีงบประมาณให้ในส่วนของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าอำเภอยางคำจังหวัดพะเยา มาร่วมดำเนินการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐ บาท ซึ่งเป็นลักษณะ In Cash จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท และ In kind จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท เป็นลักษณะการกำหนดเงื่อนไขของการให้ทุน ซึ่งจะไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ซึ่งในส่วนนี้ทางคณะวิทยาการจัดการจะได้รับงบประมาณค่าบำรุงสถาบันจำนวน ๒๔,๐๐๐ บาท ดังนั้นทางคณะวิทยาการจัดการจึงขออนุญาตส่งเงินเข้ามหาวิทยาลัยในอัตราที่ลดลงจาก ร้อยละ ๑๐ เป็นร้อยละ ๕

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ปรับลดอัตรการนำส่งเงินสนับสนุนเข้ามหาวิทยาลัยของโครงการการให้คำปรึกษาการพัฒนากลยุทธ์การตลาดและพัฒนาการตลาดดิจิทัลวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่า อำเภอยางคำ จังหวัดพะเยา สำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าอัดแคปซูล โดยให้นำส่งเงินจากผลประโยชน์เข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท และเข้ากองทุนคณะวิทยาการจัดการ เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท

ถนัด บุญชัย

(อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)